



บันทึกข้อความ

ป.ร 145

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร ๐ ๒๕๘๓ ๔๑๙๓ - ๔

ที่ สบค ๔๔๕ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖ สบอ ๖39/23 มค ๖๖

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๐๗/๑๙๓
: ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศูนย์ กลุ่ม และสถาบัน

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ นร ๑๐๐๔.๑/๔ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ แจ้งว่าสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ) จำนวน ๒๐ ทุน ซึ่งปรากฏรายละเอียดตาม QR Code และตารางที่แนบ

สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล จึงขอให้ท่านแจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ และหากมีผู้สนใจสมัครรับทุนดังกล่าว ให้สมัครได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานผู้จัดทำเอกสารที่แนบ ทั้งนี้ สามารถ download แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ที่ www.ocsc.go.th หัวข้อ “ทุนศึกษาต่อ/ฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนสำหรับบุคลากรภาครัฐ” หัวข้อย่อย “ทุนฝึกอบรม” หัวข้อย่อย “ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายณัฐพล วุฒิจันทร์)

ผส.บค.

ด่วนมาก

เรียน ผอ.ส่วน, ผอช.ภาค และ ทน.๑-๙ บอ.

เพื่อโปรดทราบ และแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน หากมีผู้ประสงค์สมัครขอรับทุนดังกล่าว ให้สมัครได้ตามระยะเวลาที่กำหนด และติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานผู้จัดทำเอกสารที่แนบ



รายละเอียดทุน

(นางสาวอรุณา เชี่ยวคุณา)

ผยศ.บอ. รักษาการในตำแหน่ง ผบท.บอ.

๒๓ ม.ค. ๒๕๖๖

ตารางรายละเอียดทุนการศึกษา

ลำดับที่	หน่วยงานผู้จัด	หลักสูตร	รูปแบบและสถานที่จัด	ระยะเวลาที่จัด	คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร	ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด (บาท/คน)	จำนวนที่สามารถส่งเข้าร่วมโครงการ	สมัครภายในวันที่	หมายเหตุ
๑	สำนักงานผู้จัด ก.พ.	ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและปฏิบัติงาน) (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนาจการ) จำนวน ๒๐ ทุน โดยมีกรอบเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ดังนี้ (๑) การสื่อสารและการสร้างความผูกพัน (๒) การเรียนรู้และพัฒนา (๓) การปฏิรูป/ปรับเปลี่ยนราชการสู่อินนาค (๔) การรักษาวินัย คุณธรรม และจริยธรรม (๕) การบริหารจัดการภาครัฐ (๖) การบริหารเชิงกลยุทธ์ (๗) Digital Transformation (๘) ภาวะผู้นำ	Onsite และ Online ในและต่างประเทศ	ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการฝึกอบรมแต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์	<p>-เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร และไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับนักบริหาร (ทุนฝึกอบรมแบบเดียว) ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งอายุไม่เกิน ๕๗ ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร หรือ</p> <p>-เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนาจการ และไม่เป็นผู้เคยได้รับทุนฝึกอบรมสำหรับการเตรียมผู้บริหารระดับสูง (ทุนฝึกอบรมแบบเดียว) ของสำนักงาน ก.พ. รวมทั้งอายุไม่เกิน ๕๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร</p> <p>- หากผู้สมัครคัดเลือกเคยไปศึกษาหรือฝึกอบรมด้วยทุนรัฐบาล (ก.พ.) มาแล้ว ต้องกลับมาปฏิบัติตามราชการแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปีนับถึงวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับเอกสารการสมัครทางระบบรับสมัคร</p> <p>-กรณีเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ก.พ. (ทุนศึกษาหรือทุนฝึกอบรม) มากกว่า ๑ ทุน ผู้ได้รับทุนจะต้องเลือกรับทุนใดทุนหนึ่ง</p> <p>-กรณีสละสิทธิการรับทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งในศตวรรษที่ ๒๑ (Competency-based) (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนาจการ) จะไม่สามารถสมัครรับทุนดังกล่าวได้อีก</p> <p>ในปีงบประมาณเดียวกัน</p> <p>๓.๖ มีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอที่จะไปฝึกอบรมในต่างประเทศ</p>	-	ไม่จำกัด	๒๐ มิ.ย. ๖๖	<p>-ชื่อผู้ทุนในการรับทุน</p> <p>๑. ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติตามราชการที่เป็นต้นสังกัดตามสัญญาที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน</p> <p>๒.กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติตามราชการ ใช้ได้ตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับสำนักงาน ก.พ. นอกจกจากจะต้องชดเชยเงินที่ใช้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดเชยเงินอีก ๒ เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าว ให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย</p>

ตารางรายละเอียดทุนการศึกษา

ลำดับที่	หน่วยงานผู้จัด	หลักสูตร	รูปแบบและสถานที่จัด	ระยะเวลาที่จัด	คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร	ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด (บาท/คน)	จำนวนที่สามารถส่งเข้าร่วมโครงการ	สมัครภายในวันที่	หมายเหตุ
					<p>คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัคร</p> <p>๓.๗ มีหนังสือตอบรับให้เข้าฝึกอบรมในสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ หรือในประเทศและต่างประเทศ โดยเป็นหลักสูตรปกติ (Full Time) ที่ได้รับ Certificate และฝึกอบรม ณ สถานที่จริง (Onsite) และออนไลน์ภายใต้กรอบเนื้อหาวิชาที่กำหนดตามข้อ ๑ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาฝึกอบรมต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการฝึกอบรม แต่ไม่เกิน ๑๒ สัปดาห์</p>				